

Đào tạo Kiến trúc, Xây dựng và Thiết kế Đồ họa tại Đại học Duy Tân

Đóng góp vào thành công trong 20 năm qua của Đại học (ĐH) Duy Tân có những thành tựu đáng ghi nhận của mảng ngành Kiến trúc, Xây dựng và Thiết kế Đồ họa.

Với cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, hiện đại cùng chiến lược hợp tác quốc tế, trong đó có ký kết chuyển giao chương trình với ĐH Bang California ở Fullerton và Cal Poly ở San Luis Obispo (CSU - California State) để triển khai các Chương trình Tiên tiến đầu tiên ở Việt Nam về Kiến trúc và Xây dựng, ĐH Duy Tân đã và đang tạo nên sự khác biệt trong đào tạo và chất lượng đào tạo, cho ra lò nhiều kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng toàn diện với nhiều sáng kiến mới.



ĐH Duy Tân ký kết với ĐH Bang California, đưa giảng viên ra nước ngoài tập huấn, và triển khai thực tế các studio đồ họa/hoạt hình 3D (Silver Swallows)

Bắt đầu từ năm 2011, ĐH Duy Tân đã chính thức triển khai chương trình đào tạo bậc Thạc sĩ ngành Xây dựng. Bước ngoặt quan trọng này được khởi sự từ chương trình đào tạo chất lượng cao ở bậc đại học của Duy Tân qua hợp tác với ĐH Bang California ở Fullerton, cũng như nhu cầu ngày càng tăng của xã hội đối với nguồn nhân lực chất lượng cao trong ngành Xây dựng. Không dừng lại ở đó, năm 2012, ĐH Duy Tân đã chính thức ký kết với Cal Poly ở San Luis Obispo (một thành viên khác trong hệ thống ĐH Bang California) để triển khai Chương trình Tiên tiến đầu tiên về Kiến trúc ở Việt Nam. Các chương trình hợp tác quốc tế này đều được đánh giá cao với kiểm định của Hội đồng Kiểm định Chất lượng Giáo dục Kỹ thuật & Công nghệ (ABET - Accreditation Board for Engineering and Technology).

Ngay tại nước Mỹ, ĐH Bang California ở Fullerton nổi tiếng là một địa chỉ có uy tín về đào tạo ngành Xây dựng trong khi Cal Poly, San Luis Obispo được xếp vào 1 trong 5 trường đào tạo ngành Kiến trúc hàng đầu của cả liên bang. Tại Duy Tân, sinh viên Xây dựng và Kiến trúc có cơ hội tiếp cận ngay chất lượng và nội dung đào tạo này nhưng với một chi phí rất phải chăng chỉ 18 triệu đồng/năm. Đội ngũ giảng viên làm nên chất lượng chương trình là các giáo sư Mỹ đến từ các trường kể trên cùng những

giảng viên Duy Tân thường xuyên được sang Mỹ tập huấn về nội dung và phương pháp giảng dạy mới, nối kết hiệu quả lý thuyết với thực hành. Tham gia các chương trình chất lượng cao này, sinh viên Duy Tân sẽ được cấp cho từ 18-24 chứng chỉ hoàn tất môn học có giá trị quốc tế, tạo cho sinh viên năng lực và bản lĩnh để tham gia thị trường lao động trong nước và quốc tế với trình độ tiếng Anh đảm bảo.



Sinh viên Xây dựng và Kiến trúc của Duy Tân đạt giải cao tại các cuộc thi trong nước và quốc tế

Cùng với ngành Kiến trúc và Xây dựng, Thiết kế Đồ họa đang ngày càng được các thí sinh quan tâm bởi tính “thời sự” của ngành học này cũng như khả năng ứng dụng cao trong thực tế. Ngành Thiết kế Đồ họa của ĐH Duy Tân tập trung đào tạo 4 mảng chính gồm Thiết kế Đồ họa, Công nghiệp Game, Kỹ xảo Phim ảnh và Thiết kế Web. Mới đây nhất, ngày 20.6.2015, ĐH Duy Tân đã ra mắt Studio Sản xuất phim Silver Swallows. Với sự tham gia của đạo diễn người Pháp - Raphael Didierjean, Quản lý chuyên môn Việt kiều Mỹ - Anthony Vũ,... cùng với việc đầu tư các trang thiết bị công nghệ tiên tiến với hệ thống máy tính thế hệ mới có cấu hình cao, phòng trình chiếu được trang bị màn hình lớn, cách âm, sử dụng kỹ thuật, kỹ xảo và các phần mềm tiên tiến nhất hiện nay như Pro Tools, 3DS Max, 3D Maya, Zbrush,... Silver Swallow Studio sẽ là một địa chỉ học tập, thực hành và sản xuất chất lượng nhất cho các sinh viên Duy Tân theo học ngành Thiết kế Đồ họa.

Thụ hưởng những thế mạnh và ích lợi từ Chương trình Tiên tiến ngành Kiến trúc và Xây dựng, sinh viên Kiến trúc và Xây dựng tại ĐH Duy Tân đã gặt hái được những thành công đáng ghi nhận trong các cuộc tranh tài trong nước và quốc tế. ĐH Duy Tân luôn là trường giàu thành tích ở các cuộc tranh tài Loa Thành và Festival Kiến Trúc. Trong đó có Đặng Xuân Nam là sinh viên đầu tiên và duy nhất của Đà Nẵng cũng như của khối ngoài công lập đạt được giải Nhất Loa Thành (duy nhất năm 2010) cùng nhiều sinh viên đoạt các giải Nhì, Ba và Khuyến khích qua các năm. Đặc biệt đội tuyển IDEERS DTU đã đoạt giải Nhất, cúp Vô địch IDEERS châu Á - Thái Bình Dương 2014 tại Cuộc thi “Thiết kế Mô hình Nhà chống Động đất” được tổ chức tại Đài Loan, vượt mặt nhiều đội từ các trường lớn của châu Á như Đại Quốc gia Seoul, Đại học Quốc gia Singapore, Đại học Quốc gia Đài Loan, Đại học Kỹ thuật Hongkong,...

Khi xã hội ngày càng phát triển, những thành phố lớn đang khoác lên mình “những tấm áo mới” bằng các toà nhà chọc trời thì việc tạo nên một kiến trúc chuẩn với nét đặc sắc riêng tại các đô thị đang là một trách nhiệm lớn đặt lên vai nhiều kiến trúc sư, các nhà xây dựng Việt Nam. Hơn bao giờ hết, việc tạo ra các chương trình đào tạo chất lượng cao, cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực có chất lượng trong ngành Kiến trúc và Xây dựng là thách thức lớn đối với bất cứ đơn vị đào tạo nào. Hãy đến với Duy Tân để có ngay lời giải cho thách thức kể trên.

Nguyễn Hà